



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง ชื้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีโอกาสที่จะรุนแรงมากขึ้น โดยที่เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ คือ การใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งในส่วน
ของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีมาตรฐานการผลิตกำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่าปัจจุบันการผลิตหน้ากากในลักษณะดังกล่าวประสบปัญหาความไม่เพียงพอ เนื่องจาก
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางส่วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และความจำเป็นที่ต้องจัดสรรหน้ากากดังกล่าวแก่
บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีอาการป่วยก่อน ดังนั้น ในส่วนประชาชนโดยทั่วไป จึงได้มีการแนะนำให้ใช้
หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ซึ่งมีข้อดีที่สามารถจัดทำโดยใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใช้ได้หลายครั้ง และมี
คุณภาพเพียงพอแก่การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน ที่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป โดยร่วมกับการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ให้มีคุณภาพเพียงพอ
และราคาที่เหมาะสม จึงประกาศคุณลักษณะของผ้าที่เป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
ที่ทำจากผ้า ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ผ้าที่จะใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยอย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะตามรายละเอียด
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. หากผู้ผลิตรายใดมีความประสงค์จะใช้คุณลักษณะของผ้าตามประกาศนี้ สามารถระบุ
ในผลิตภัณฑ์ได้ว่า “ผลิตโดยใช้คุณลักษณะผ้าตามคำแนะนำของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม” และหากมี
การระบุเช่นนั้นในผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการยอมรับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

๓. ผู้ผลิตที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบว่าผ้าที่เป็นวัตถุดิบว่ามีมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้
หรือไม่ สามารถส่งผ้าให้มีการตรวจสอบได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่สถาบัน
กำหนด

๔. ประกาศนี้เป็นคำแนะนำการใช้วัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น มิใช่การกำหนดมาตรฐาน
เป็นการบังคับตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ สามารถสอบถามและขอรับคำแนะนำ
เพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๓-๕๔๙๒-๙ ต่อ ๕๑๒-๕๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม